

Nội thất bằng NHỰA

HOÀNG MI



Đồ dùng bằng nhựa từ lâu rất quen thuộc với thau, xô, rổ và nhiều vật dụng linh tinh khác. Các sản phẩm này đa số xuất hiện trong nhà bếp. Với công nghệ và thiết bị mới, đồ nhựa đã đường hoàng có mặt trong phòng khách với những bộ bàn ghế không kém phần sang trọng, hay những chiếc tủ, bộ giường “hoành tráng” nhưng rất nhẹ và giá cả hợp lý đã chen chân với các sản phẩm nội thất bằng những vật liệu truyền thống khác.

Trong buổi giao lưu “Hợp tác phát triển công nghiệp nhựa Việt Nam – Nhật Bản, diễn ra tại TP. HCM, ông Tadashi Hasegawa, Hội trưởng Hội hợp tác phát triển kỹ thuật châu Á, người đã có mười năm theo dõi ngành nhựa

Việt Nam cho rằng, để sản phẩm của ngành công nghiệp nhựa Việt Nam có sức cạnh tranh cao hơn, các doanh nghiệp cần chú trọng đến đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và thay đổi các thiết kế mẫu mã. Việc phát triển thêm các mặt hàng mới để dễ dàng ấn định khung giá cao hơn cho các sản phẩm nhựa trên thị trường cũng là phương pháp tích cực được nhiều doanh nghiệp sử dụng để ứng phó với thực trạng giá tăng của nguyên liệu nhựa.

Phong phú các sản phẩm nội thất bằng nhựa

Có thể chiêm ngưỡng và chọn mua các sản phẩm nhựa nội thất vô cùng phong phú, mẫu mã đa dạng được các công ty trong nước sản xuất và cả hàng ngoại nhập được giới thiệu chào bán tại các phòng trưng bày hay lướt web tại nhà, v.v...

Hướng đi của một doanh nghiệp nhựa

Đến thăm một trong những công ty nhựa có tiếng về các sản phẩm nhựa của TP. HCM, Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, tên tuổi đã từng gắn liền pallet nhựa, ghế nhựa..., đến nay đã có những sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực đồ nhựa nội thất cao cấp như tủ, giường ngủ, kệ đa năng... được khách hàng nhiều nơi biết đến. Ông Võ Văn Hoàng Minh, trưởng phòng kinh doanh của công ty cho biết, trong bối cảnh mặt hàng gỗ ngày càng khan hiếm, đắt tiền thì các sản phẩm nội thất gia dụng làm bằng nhựa nhờ các ưu điểm như không mối mọt, rỉ sét, gọn nhẹ, dễ dàng tháo lắp, giá rẻ và được nhiều người tiêu dùng quan tâm nên Công ty Nhựa Sài Gòn đang chú trọng việc sản xuất ra các sản phẩm nội thất nhựa cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, một trong những sản phẩm tiêu biểu tại công ty là sản phẩm giường nhựa.

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã đầu tư thiết bị sản xuất có lực ép 3.000 tấn để làm những sản phẩm lớn và chịu lực cao như sản xuất giường nhựa chịu lực được 250kg. Sản phẩm bán chạy nhất hiện nay của công ty là giường cá nhân (1mx2m), giường tầng dùng cho các ký túc xá, bệnh viện, doanh trại quân đội, vật nằm, đặc biệt là sản phẩm giường hộp đơn (1,6mx2m), rẻ hơn nhiều so với



Bộ bàn ghế trẻ em hình bán nguyệt – Sản phẩm của Cty CP Sản xuất và Thương mại ETIC Việt Nam



Sản phẩm giường nhựa của Cty Cổ phần nhựa Sài Gòn, dạng đúc



Bàn ghế nhựa giả mây – Cty Cổ phần Việt Đức



Tủ đựng tài liệu - Cty Cổ phần nội thất Hải Minh



Tủ nhựa TABI - Sản phẩm của Cty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân

các loại giường gỗ... Sản phẩm nội thất của Nhựa Sài Gòn được làm từ nguyên liệu nhựa nguyên chất nên giá có phần cao hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tuy nhiên, điều đó không tác động đến sức tiêu thụ vì chất lượng sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng ngày nay.

Trong tình hình hạt nhựa tăng giá như hiện nay, giải pháp tăng giá trị sử dụng của hạt nhựa bằng cách tạo ra những sản phẩm nội thất độc đáo mang giá trị kinh tế cao thay cho việc sản xuất các loại mặt hàng gia dụng bình thường là một hướng đi đúng đắn để các doanh nghiệp nhựa tồn tại và phát triển. □



Sản phẩm kệ đa năng của Cty Cổ phần nhựa Sài Gòn, dạng tấm